



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๒๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖

มรพส. จัดแถลงข่าว เตรียมการรับเสด็จฯ เปิดศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง และเปิดการประชุมวิชาการ HERP ในวันที่ ๑๒ มกราคม ศกนี้



HERP CONGRESS I
Higher Education Research Promotion Congress

การจัดประชุมวิชาการประจำปี
ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1

โดย  และ  70 มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระบรมโสมสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ในการเปิดศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนวังจันทน์ และในโอกาสเดียวกันนี้ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ โดยความร่วมมือของ ๗๐ มหาวิทยาลัย The First Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS I) ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างมรพส. ส่วนวังจันทน์ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมีกำหนดการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในวันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รก.อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กุดพันธ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการส่งเสริมการวิจัยฯ ร่วมชี้แจงรายละเอียดของงาน และตอบข้อซักถามจากผู้สื่อข่าวและนำคณะสื่อมวลชนชมสถานที่บริเวณพิธีเปิดและการจัดงานประชุมฯ

▶▶ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มรพส. จัดโครงการอบรมเผยแพร่ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e - Learning (eDLTV) ระยะที่ ๒ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร สุโขทัย และพิษณุโลก โดยจะจัดอบรมให้แก่รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น. ซึ่งขณะนี้เต็มแล้ว และจะมีการอบรมรุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมรุ่นที่ ๒ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๖-๗๒๐๐ หรือดูรายละเอียดที่ <http://edltv.psrุ.ac.th>

▶▶ นายชันแก้ว สมบูรณ์ นายกสโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา แจ้งให้ทราบว่า ทางสโมสรฯ จะทำการมอบเสื้อเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่สมาชิกทุกท่าน โดยขอให้ทุกหน่วยงานส่งตัวแทนไปรับเสื้อได้ที่ คุณสุกัลยา ประสิทธิผล (เต่า) งานตรวจสอบภายใน ภายในวันพุธที่ ๘ มกราคมนี้

ขอให้หน่วยงานภายใน มรพส. ทำการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะทำการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน การครองคน การครองงาน อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ที่จะเป็นตัวอย่งในการประพฤติกรรมแก่มหาวิทยาลัย ในการนี้จึงขอให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ คัดเลือกบุคลากรในสังกัด ซึ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทละไม่เกิน ๑ ราย **ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖** เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประเภทข้าราชการ และลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยฯ จะทำการพิจารณา เพื่อเสนอชื่อไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ต่อไป

สาขา วิชารัฐประศาสนศาสตร์ คมส. ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมรับฟังการเสวนาฯ “มองต่างมุม : บทบาทของผู้ปกครองท้องถิ่นทศวรรษใหม่”

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัดการเสวนาวิชาการ หัวข้อ **มองต่างมุม : บทบาทของผู้ปกครองท้องถิ่นทศวรรษใหม่** โดย **ส.ส.นิยม ช่างพินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก เขต ๔ และนายบุญล นาคคชฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ)** เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ และรายวิชาการบริหารความขัดแย้ง อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ทางการบริหารความขัดแย้งแก่ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ **ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมท.๒๐๙ อาคารที่พิชัญ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว** จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนหูหนวกทั่วประเทศ

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนหูหนวกทั่วประเทศ และเพื่อส่งเสริมคนหูหนวกในประเทศไทย ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษา กีฬา สังคม อาชีพ และด้านอื่นๆ ที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและมีวิถีทัศน์ที่ดียิ่งขึ้น ผู้มีจิตศรัทธาดูรายละเอียดโครงการ **ทุนการศึกษาแก่นักเรียนหูหนวกทั่วประเทศ** ได้ที่ www.develop-deaf.or.th หรือประสานงานติดต่อสอบถามได้ที่ **นายปรีชา ปิยะสิน (หูหนวก) หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ** ทางอีเมล : Preecha032@hotmail.com **โทรศัพท์มือถือ ๐๘ - ๔๙๒๙ - ๐๔๔๒ (ส่งเป็นข้อความ) โทรสาร ๐ - ๒๙๔๕ - ๙๖๔๒**

▶▶ **ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม** ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าของภาพสด พระอภิธรรมศพ **รอยตำราจเอกพิชัย ไตรถวิลละ** อายุ ๗๔ ปี บิดาของ **นางสาวศิวาพร สุขชัย** นักวิชาการศึกษากองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ และมีพิธีฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก และ **นางลำยอง สิทธิผล** อายุ ๗๔ ปี มารดาของ **นายวิทยา ศิลปศาสตร์** เจ้าหน้าที่กองกลาง สังกัดสำนักงานอธิการบดี เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และมีพิธีฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดจันทร์ตะวันตก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในการนี้เจ้าภาพและครอบครัว ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขออนุโมทนาบุญไปยังท่าน ใต้พบแต่ความสุขความเจริญ คิดประสงค์สิ่งใดขอให้ได้ตามความปรารถนาทุกประการ

